

เรื่อง แจ้งการดำเนินธุรกิจซึ่งได้นำเสนอผ่าน Opportunity Day

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

อ้างถึง ข่าวกการเผยแพร่เอกสารนำเสนอผู้ลงทุน (Opportunity Day) ของผลการดำเนินงานประจำปี 2563 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ลงวันที่ 23 มีนาคม 2564

ตามที่ บริษัท เอสเอเอเอ็ม เอ็นเนอร์ยี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้ชี้แจง Trading Alert List ผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในวันที่ 8 และ 19 เมษายน 2564 ว่าบริษัทฯ ไม่มีพัฒนาการใดๆ ที่ยังไม่ได้เปิดเผย หรือสารสนเทศที่มีนัยสำคัญที่บริษัทฯ อยู่ระหว่างพิจารณาและอาจเปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ในระยะเวลาอันใกล้ เช่น การเพิ่มทุน การร่วมทุน การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน หรือข้อพิพาทที่สำคัญ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสภาพการซื้อขายที่เปลี่ยนแปลงไป นั้น

บริษัทฯ ขอยืนยันว่ามีการดำเนินการในธุรกิจทั้งหลายอย่างต่อเนื่องตามที่ได้นำเสนอข้อมูลผ่าน Opportunity Day เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2564 จริง และขอเรียนว่าบริษัทฯ ยังไม่มีพัฒนาการเพิ่มเติมจากที่ได้เปิดเผยใน Opportunity Day เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2564 ดังกล่าว (รายละเอียดตามข่าวที่บริษัทฯ ได้เผยแพร่ผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2564) โดยแผนการดำเนินงานในปี 2564 ตามที่เปิดเผยใน Opportunity Day ยังมีความเสี่ยงในเรื่องของ ความคลาดเคลื่อนของกรอบระยะเวลาในการส่งมอบโครงการ ความคลาดเคลื่อนของกรอบระยะเวลาในการพัฒนาและดำเนินการ หรืออาจดำเนินการไม่สำเร็จ โดยบริษัทฯ มีธุรกิจที่กำลังดำเนินการสรุปได้ดังนี้

1. ธุรกิจที่ดำเนินการสำเร็จและรับรู้รายได้แล้ว ประกอบด้วย

1.1 ธุรกิจการจัดหาสถานที่ตั้งและให้บริการที่เกี่ยวข้องภายในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน ซึ่งกลุ่มบริษัทฯ เป็นผู้ดำเนินการ จำนวน 17 โครงการ ในประเทศไทย บนพื้นที่กว่า 746 ไร่

1.2 ธุรกิจลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน ซึ่งกลุ่มบริษัทฯ เป็นผู้ลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทย จำนวน 1 โครงการ กำลังการผลิต 2.0 เมกะวัตต์

ซึ่งธุรกิจในส่วนนี้จะทยอยรับรู้รายได้อย่างต่อเนื่องในระยะยาวอีกประมาณ 20 ปี โดยมีรายได้รับรู้ตลอดระยะเวลา อีกประมาณ 1,000 กว่าล้านบาท

2. ธุรกิจที่อยู่ระหว่างการพัฒนาและดำเนินการ ซึ่งคาดว่าจะรับรู้รายได้ในอนาคต ประกอบด้วย

2.1 ธุรกิจพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนเพื่อจำหน่าย (โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลในประเทศไทย)

2.1.1 โครงการ SAAM Oita 01 Biomass Power และ SAAM Oita 02 Biomass Power ในประเทศไทย ทั้งสองโครงการมีความล่าช้าในการดำเนินการ สืบเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ส่งผลให้กลุ่มบริษัท ไม่สามารถเดินทางไปเข้าร่วมประชุมกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาโครงการในขั้นตอนที่ 4 และ 5 ได้

กลุ่มบริษัท จึงได้เจรจากับลูกค้าเพื่อปรับเปลี่ยนขอบเขตการส่งมอบโครงการ โดยขอลดขั้นตอนการดำเนินการจาก 5 ขั้นตอน ให้เหลือ 3 ขั้นตอน ให้สามารถส่งมอบโครงการได้เร็วขึ้น โดยให้ลูกค้าเป็นผู้ดำเนินการในขั้นตอนที่เหลือด้วยตัวเอง ซึ่งปัจจุบัน โครงการดังกล่าวดำเนินการใกล้เสร็จทั้ง 3 ขั้นตอน โดยในขณะนี้อยู่ระหว่างการเจรจากับลูกค้า และคาดว่าจะสามารถส่งมอบโครงการได้ภายในไตรมาส 3 ของปี 2564 นี้ ซึ่งกลุ่มบริษัท จะมีรายได้ในรูปแบบของค่าบริการจากการพัฒนาโครงการและการขายโครงการ

2.1.2 โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลในประเทศไทย ที่นอกเหนือจากโครงการในข้อ 2.1.1 ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการพัฒนาอีกประมาณ 2 - 4 โครงการ โดยจะปรับลดขั้นตอนการดำเนินการให้เหลือ 3 ขั้นตอนเช่นเดียวกัน ซึ่งปัจจุบัน กลุ่มบริษัท มีการพูดคุยกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายอยู่เสมอ และจะเร่งดำเนินการในการพัฒนาและส่งมอบโครงการเหล่านี้ภายหลังจากการส่งมอบโครงการในข้อ 2.1.1 เรียบร้อยแล้ว ซึ่งกลุ่มบริษัท จะมีรายได้ในรูปแบบของค่าบริการจากการพัฒนาโครงการและการขายโครงการ

2.2 ธุรกิจรับจ้างพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนตามความต้องการของลูกค้า (โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลในประเทศไทย)

กลุ่มบริษัท ได้พิจารณาปรับกลยุทธ์ในการพัฒนาโครงการ โดยเพิ่มการดำเนินธุรกิจในลักษณะของการรับจ้างพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนตามความต้องการของลูกค้า (ควบคู่ไปกับธุรกิจพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนเพื่อจำหน่าย) โดยจะกำหนดเงื่อนไข (Criteria) ขั้นตอนการดำเนินการที่สำคัญ และงวดการชำระเงิน (Milestone Payment) อย่างชัดเจน ซึ่งกลุ่มบริษัท จะสามารถส่งมอบงานให้แก่ลูกค้า

ตามขั้นความสำเร็จและทยอยรับรู้รายได้ตามขั้นความสำเร็จตามที่กำหนดไว้ โดยไม่ต้องรอให้โครงการพัฒนาเสร็จสมบูรณ์ ในการนี้ กลุ่มบริษัทฯ จะสามารถพัฒนาโครงการได้มากขึ้น เป็นประมาณ 8 - 10 โครงการต่อปี ทั้งนี้ จะสามารถดำเนินการด้วยทรัพยากรที่มีอยู่ โดยเพิ่มเพียงทีมงานและคู่ค้าในประเทศนั้น (Local Partner)

ซึ่งปัจจุบัน กลุ่มบริษัทฯ อยู่ระหว่างการเจรจากับบริษัทลูกค้าเป้าหมาย ทั้งบริษัทมหาชนในประเทศไทย และบริษัทในประเทศญี่ปุ่น จำนวนประมาณ 2 - 3 บริษัท โดยได้เข้าเจรจาในเงื่อนไขของสัญญาว่าจ้างพัฒนาโครงการ (Project Development Service Agreement) กับลูกค้าบางรายแล้ว ซึ่งกลุ่มบริษัทฯ จะมีรายได้ในรูปแบบของค่าบริการจากการรับจ้างพัฒนาโครงการ และสามารถทยอยรับรู้รายได้ตามขั้นความสำเร็จของงาน

2.3 ธุรกิจลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกับพลังงาน

การดำเนินการในส่วนนี้ กลุ่มบริษัทฯ มีกลยุทธ์ที่มุ่งเข้าดำเนินธุรกิจที่น่าสนใจที่ยังไม่มีใครทำ ไม่มีคู่แข่ง หรือมีคู่แข่งน้อย (Blue Ocean Strategy) โดยยังคงเน้นหลักการของการจัดหาโครงการ และการลงทุนในธุรกิจที่สามารถสร้างรายได้อย่างสม่ำเสมอในระยะยาว (Passive Income) และยังมีโอกาสเติบโตอย่างต่อเนื่องได้ (Continuous Growth)

2.3.1 ธุรกิจลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกับพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทย

กลุ่มบริษัทฯ ได้หาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ดำเนินการมานานแล้ว ซึ่งมีประสิทธิภาพลดลงอย่างมาก เนื่องจากการออกแบบ หรือเลือกใช้อุปกรณ์ที่ไม่เหมาะสม ทำให้เสื่อมสภาพเร็วกว่าที่ควร โดยกลุ่มบริษัทฯ จะเข้าลงทุนในเครื่องจักรและอุปกรณ์ชุดใหม่ เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยจะไม่เข้าไปถือหุ้นในบริษัทนั้นๆ แต่อย่างใด ซึ่งกลุ่มบริษัทฯ จะมีรายได้ในรูปแบบของค่าบริการเป็นส่วนแบ่งจากรายได้ในอัตราคงที่ตลอดระยะเวลา 10 - 15 ปี โดยในขณะนี้อยู่ระหว่างการศึกษาระยะ 7 - 8 โครงการ ทั้งนี้กลุ่มบริษัทฯ ไม่สนใจดำเนินการในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา ที่ขายไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าที่มีความไม่แน่นอนในการใช้ไฟฟ้า

2.3.2 ธุรกิจลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกับพลังงานอื่นในประเทศไทย ที่นอกเหนือจากพลังงานหมุนเวียน

กลุ่มบริษัทฯ ได้หาโครงการหรือธุรกิจซึ่งประสบปัญหาในด้านการดำเนินการ ซึ่งมีเรตติ้ง (Rating) ต่ำ เนื่องจากขาดการจัดการที่เหมาะสม โดยกลุ่มบริษัทฯ จะช่วยจัดการปิดความเสี่ยง ปรับโครงสร้างการดำเนินการ รวมถึงเข้าลงทุนในเครื่องจักรและอุปกรณ์ชุดใหม่ โดยไม่เข้าไปถือหุ้นในบริษัทนั้นๆ แต่อย่างใด ซึ่ง



กลุ่มบริษัท จะมีรายได้ในรูปของค่าบริการเป็นอัตราคงที่ตลอดระยะเวลา 10 - 15 ปี โดยในขณะนี้อยู่ระหว่างศึกษาประมาณ 2 โครงการ

ผู้ลงทุนที่สนใจ สามารถดูย้อนหลังผ่านช่องทางการเผยแพร่ของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือที่ <https://youtu.be/RMI7k9MLjB8>

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะแจ้งความคืบหน้าเมื่อเข้าลงนามในสัญญาแล้ว ผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ฯ และปฏิบัติตามเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพดด้วง คงคามี)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร